

19 สิงหาคม 2564

เรื่อง กำหนดวันจัดงานใหม่ Food & Hotel Thailand

เรียน ท่านผู้เข้าร่วมงาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food & Hotel Thailand ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีมติว่าจะกำหนดวันจัดงานใหม่จากเดิมวันที่ 8-11 กันยายน 2564 เป็นวันพุธที่ 21 – วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเหตุผลและข้อเท็จจริงสำคัญสองประการ:

1. การเลื่อนจัดงานจะทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมอัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมดีขึ้นและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานในปี 2565
2. ช่วงเวลาการจัดงานใหม่จะทำให้การจัดงานแสดงสินค้ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการพบปะและเจรจาธุรกิจรวมถึงโอกาสทางธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานสำหรับทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน

ด้วยปัจจัยทั้งสองข้างต้นผู้จัดงานฯ เชื่อมั่นว่ากำหนดการจัดงานใหม่ในครั้งนี้ จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานให้ดีขึ้น โดยผู้จัดงานฯ จะแจ้งรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันเรายังได้จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล “FHT Webinar Series” วันที่ 8-9 กันยายน 2564 และ “FHT x Thailand Sourcing Festival” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงแรมทางออนไลน์ เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดแสดงงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและทำธุรกิจได้จากทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตใหม่ของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างเข้าถึงและสะดวกมากขึ้น ผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมออกงานและผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งในเดือนกันยายนปี 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สถานที่จัดงานใหม่เพื่อความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้จัดงานฯ ได้ที่ อีเมลล์ Supaporn.a@informa.com โทร +66 (0) 2 036 0500 ต่อ 621 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foodhotelthailand.com

ขอแสดงความนับถือ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

ผู้จัดงาน Food & Hotel Thailand